



**บันทึกความเข้าใจร่วมกัน ทางวิชาการ และวิชาชีพ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.**

ตามที่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระหว่าง การจัดเตรียมห้องสอบนักคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาตรฐาน Pearson View ในสังกัด Pearson Public ประเทศอังกฤษ เพื่อ รองรับการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน ของ compTIA Incorporation สหรัฐอเมริกา นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ซึ่งได้ติดตั้งห้องสอบมาตรฐานดังกล่าว รองรับการจัดสอบให้ใบรับรองนักคอมพิวเตอร์ compTIA อยู่แล้วนั้น เห็นว่า การจัดสอบให้ใบรับรองนักคอมพิวเตอร์ไทยนั้น มีความสำคัญยิ่งยวดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงแข่งขันระหว่างประเทศของไทย (Country- wise Competitiveness) จึงมีความประสงค์จะให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุน การจัดเตรียมห้องสอบนักคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาตรฐานตาม Pearson View ของ วสท. ในครั้งนี้ ตลอดจนถึงความร่วมมืออื่นๆในการจัดกิจกรรมวิชาการ และวิชาชีพ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในระยะยาวต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ วสท. จึงมีความประสงค์ จะทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ใน กิจกรรมวิชาการ และวิชาชีพ ร่วมกัน ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดกิจกรรมเบื้องต้น ดังนี้:

1. ร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของ ประเทศไทย ให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
2. ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาวิชาชีพ ICT ภาษาไทย สำหรับนักคอมพิวเตอร์ไทย (e-learning for Life Virtual Training) ในรูปแบบเอกสาร และ/ หรือสื่อในรูปแบบ VDO ตลอดจนถึงระบบการฝึกอบรม Online เพื่อรองรับการฝึกอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานระดับสากล ของ ประเทศไทย
3. ร่วมกันฝึกอบรมบุคลากร ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ผ่านการรับรอง (Certificate) ด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นพื้นฐานรองรับการพัฒนาจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ ไทยสู่การแข่งขันเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ของ ไทย ในอนาคต

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ยินดีจะให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานระดับสากล หรือ Pearson View แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานติดตั้ง Soft Ware Set- Up เป็นต้น
5. จัดประชุม สัมมนาวิชาการ และวิชาชีพ ด้าน ICT ร่วมกัน ตลอดจนสามารถใช้สัญลักษณ์ของหน่วยงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินกิจกรรม ตามบันทึกความร่วมมือวิชาการนี้

โดยบันทึกความเข้าใจนี้ หากฝ่ายใด มีความประสงค์ จะยกเลิกบันทึกฉบับนี้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับอีกฝ่ายหนึ่ง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิริยา หาสิตพานิชกุล)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



(นายกุมโชค ใบแยม)

ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วสท. 2554- 2556

พยาน



(ดร. ชาลิต ทิสชากร)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

2554- 2556

พยาน



(นายสุद्धิ คุ้มทอง)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ